

Bán Thực Phẩm trên Đường Phố



Hướng Dẫn về Môi Trường

Những thứ quý vị đổ trên đường ...



... có thể chảy vào các con lạch và Vịnh của chúng ta.

Người Bán Thực Phẩm trên Đường Phố

- Những Người Bán Thực Phẩm trên Đường Phố, chẳng hạn như xe tải phục vụ đồ ăn, quầy xúc xích, gian hàng hội chợ đường phố và ki-ốt, là những doanh nghiệp lưu động chuẩn bị, nấu ăn và phục vụ thức ăn cho công chúng. Họ:
 - được yêu cầu phải có giấy phép sức khỏe hợp lệ.
 - là các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn cho hệ thống cống thoát nước mưa trừ khi họ tuân theo các Biện Pháp Thực Hành Quản Lý Tốt nhất để ngăn ngừa ô nhiễm.
- Để biết thêm thông tin về Bán Thực Phẩm trên Đường Phố ở San José hoặc báo cáo về sự cố tràn đổ vào bất kỳ cống thoát nước mưa nào, hãy gọi **(408) 945-3000** hoặc truy cập sjenvironment.org.

Quý vị có đổ nước bẩn vào kênh rạch không?

- Khi trời mưa, nước mưa chảy từ các đường phố, lối lái xe lên, và bãi đậu xe xuống các cống thoát nước mưa được kết nối trực tiếp với các kênh lạch của chúng ta mà không có bất kỳ nguồn xử lý nào trên đường chảy.
- Việc cho phép bất kỳ chất nào khác ngoài nước mưa chảy xuống cống thoát nước mưa là bất hợp pháp.
- Hãy đảm bảo rằng bất kỳ sự cố tràn đổ nào đều được làm sạch kịp thời. Tràn đổ các chất không nguy hiểm nên được thu dọn, đựng trong túi rác, và sau đó bỏ vào thùng rác. Nếu tràn đổ các chất nguy hiểm thì cần phải làm sạch và xử lý đúng cách. Nếu quý vị có các câu hỏi về việc xử lý đúng cách các vật liệu nguy hiểm, xin hãy truy cập www.hhw.org hoặc gọi **(800) 207-8222**.

Đây là những gì quý vị có thể làm để giữ cho kênh rạch sạch sẽ

Chỉ cho nước mưa chảy xuống cống.

Không đổ dầu mỡ, rác thải thực phẩm, nước rửa, đá hoặc bất cứ thứ gì khác ra đường phố, vào máng nước hoặc cống thoát nước mưa.



Các sự cố tràn đổ phải được thu dọn và xử lý ngay lập tức và đúng cách.

Giữ một bộ chống tràn tiện dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Bộ dụng cụ nên bao gồm một chất thấm hút như vật liệu xử lý phân mèo, chổi và túi rác để xử lý các vật liệu bị tràn đổ này. Kết hợp xử lý các vật liệu độc hại với Chương trình Xử lý Chất Thải Gia Dụng Nguy Hại của Quận Hạt Santa Clara.

Tuân theo "Các Biện pháp Thực hành Quản lý Tốt nhất dành cho Doanh nghiệp Lưu động" để làm sạch bề mặt. Vui lòng truy cập mywatershedwatch.org.

Quý vị có thể bị phạt vì:

Xả rác thải thực phẩm, nước rửa hoặc đá bất hợp pháp vào máng nước hoặc cống thoát nước mưa. Những vi phạm này có thể khiến quý vị bị phạt từ \$500 trở lên cộng thêm chi phí dọn dẹp



Sử dụng hộp đựng thực phẩm bằng xốp (polystyrene/EPS) cho khách ăn tại chỗ và mang đi. Vi phạm có thể bị phạt \$500 hoặc nhiều hơn nếu quý vị vi phạm nhiều lần.

Vui lòng truy cập sjenvironment.org/eps để biết các sản phẩm thay thế và bảng giá.



Gói và xử lý tất cả các chất thải đúng cách.

Rác thải là một chất gây ô nhiễm.

Không bỏ các chất thải lỏng (nước hoặc dầu) vào thùng rác thải. Làm cho chất thải ướt trở nên "khô" bằng cách trộn với chất xử lý phân mèo hoặc vật liệu khác và đảm bảo đựng tất cả trong túi rác trước khi vứt bỏ.

Kiểm tra xung quanh khu vực hoạt động của quý vị và dọn sạch tất cả rác trước khi rời khỏi khu vực.

Một số vật dụng, chẳng hạn như vật dụng làm sạch, rất độc hại. Những vật dụng này không nên được trộn lẫn với rác thải mà cần được xử lý như chất thải nguy hại. Vui lòng truy cập hww.org để biết thêm thông tin.

Giữ tất cả nước thải tại chỗ.

Tất cả nước thải từ việc tẩy rửa, nước đá tan chảy và xả thiết bị làm mát phải được xử lý đúng cách tại đường nối cống vệ sinh ở cơ sở của quý vị (ví dụ: bồn rửa, thông tắc, bồn rửa cây lau nhà).



Theo Đạo Luật dành cho Người Mỹ Khuyết Tật, các tài liệu của Sở Dịch Vụ Môi Trường Thành Phố San José có thể được cung cấp theo yêu cầu bằng các định dạng thay thế, chẳng hạn như chữ nổi Braille, bản in lớn, băng ghi âm, hoặc đĩa máy tính. Yêu cầu có thể được thực hiện bằng cách gọi số (408) 945-3000 (thoại) hoặc (800) 735-2929 (TTY).